

# Trại hè

# KĨ NĂNG

## QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN



Phát triển kỹ năng quản lý tài chính để biết cách quản lý tiền bạc một cách thông minh từ khi còn là học sinh! Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện nay, việc hiểu rõ giá trị của tiền bạc, cách kiếm tiền và chi tiêu hợp lý không chỉ là lựa chọn mà còn là một kỹ năng thiết yếu để thành công trong cuộc sống.



Đối tượng: dành cho học sinh THCS & THPT



Giáo viên giảng dạy: OneSpace Education



Thời lượng: 1 hành trình, 3 tuần/ hành trình, học từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng hoặc chiều tùy theo lịch từng trường)



# NHỮNG KIẾN THỨC BỔ ÍCH NÀO ĐANG CHỜ ĐỢI VINSERS KHÁM PHÁ?

- Tiếp cận với khái niệm về tiền bạc: giới thiệu khái niệm về tiền bạc và vai trò quan trọng của chúng trong cuộc sống hàng ngày, cùng với cách kiếm tiền qua các phương thức khác nhau.
- Rèn luyện kỹ năng tiết kiệm: giúp học sinh nhận ra sự quan trọng của việc tiết kiệm tiền cho các mục tiêu và nhu cầu trong tương lai, cung cấp các công cụ và kỹ năng cơ bản như lập ngân sách và kiên nhẫn chờ đợi.
- Liên kết giữa tiền bạc và mục tiêu bền vững: phân tích mối quan hệ giữa việc sử dụng tiền bạc và các quyết định tiêu dùng với các mục tiêu bền vững trong cuộc sống.
- Sử dụng công nghệ kỹ thuật số một cách an toàn: hướng dẫn các phương tiện thanh toán kỹ thuật số, học cách nhận biết và tránh xa các mối đe dọa trực tuyến liên quan đến tài chính.
- Bảo mật mạng: cung cấp kỹ năng cần thiết để học sinh bảo vệ thông tin cá nhân và tránh lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực tài chính.

Hãy tham gia trại hè Quản lý Tài chính Cá nhân để khám phá và phát triển khả năng quản lý tài chính một cách tự tin và hiệu quả!

**ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI: HÀ NỘI, TP. HỒ CHÍ MINH**

## THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên trại hè	Số hành trình	Số tuần / hành trình	Số buổi / tuần	Thời gian học	Học phí / hành trình
Quản lý tài chính cá nhân	1 hành trình	3 tuần	5 buổi/ tuần (Sáng hoặc Chiều từ thứ 2 đến thứ 6)	Lựa chọn 1 trong 3 giai đoạn (tùy theo lịch từng trường) Từ 10/6 đến 28/6 Từ 1/7 đến 19/7 Từ 22/7 đến 9/8	<b>4.950.000 VNĐ</b>

## DỊCH VỤ BÁN TRÚ (dịch vụ lựa chọn)

Điều kiện đăng ký	Thời lượng	Phí/ hành trình
Không áp dụng cho học sinh đăng ký học 1 buổi/ ngày	3 tuần/ hành trình (từ thứ 2 đến thứ 6)	1.050.000 VNĐ

ƯU ĐÃI



KHI ĐĂNG KÝ VÀ NỘP PHÍ TỪ 2 HÀNH TRÌNH HOẶC 2 TRẠI HÈ TRỞ LÊN TRƯỚC NGÀY 15/5/2024